

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TCCB

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v rà soát, hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức bên trong các cơ quan hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Kính gửi: Sở Nội vụ Thanh Hóa.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 2722/UBND-THKH ngày 06/03/2023 về việc rà soát, hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức bên trong các cơ quan hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; theo đó, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ quy định của pháp luật, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của UBND tỉnh, tiếp tục nghiên cứu, rà soát hoàn chỉnh đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức bên trong các đơn vị hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án, đảm bảo theo đúng các quy định của Đảng, của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế; gửi Sở Nội vụ thẩm định, hoàn chỉnh dự thảo văn bản, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã nghiên cứu, rà soát hoàn chỉnh Đề án, dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án, đảm bảo theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, theo đó có một số nội dung đề nghị thay đổi so với Đề án số: 225/ĐA-SNN&PTNT ngày 17/01/2023 như sau:

- Tại tiết 2.2, điểm 2, mục II, phần thứ hai: Nội dung sắp xếp, tổ chức lại Chi cục Thủy sản:

Thành lập Kiểm ngư: Thành lập Phòng Kiểm ngư trên cơ sở tổ chức lại Phòng Thanh tra, pháp chế; thành lập 03 Trạm Kiểm ngư: Lạch Bạng, Lạch Hới, Hòa Lộc trên cơ sở tổ chức lại 03 Trạm Thủy sản Lạch Bạng, Lạch Hới, Hòa Lộc và điều chuyển 03 tàu công vụ thuộc Chi cục Thủy sản về thuộc 03 Trạm Kiểm ngư quản lý (theo Đề án thành lập lực lượng Kiểm ngư đã trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh).

- Tại tiết 4.2, điểm 4, mục II, phần thứ hai: Đổi tên Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thành Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

Lý do: Ngày 19/4/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường. Theo đó, Cục Chất

lượng, Chế biến và Phát triển thị trường được sắp xếp, tổ chức lại từ Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện nay, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đang thực hiện các nhiệm vụ quản lý chất lượng, chế biến, phát triển thị trường và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (cũ). Vì vậy, đề nghị đổi tên Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thành Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường để thống nhất trong quản lý.

(Có Đề án và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh gửi kèm).

Đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường